

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ ตีคำวงศ์	ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ยงยุทธ ตีคำวงศ์	
๒	นายกันหา ณะวงค์	รองประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	กันหา ณะวงค์	
๓	นายไชยรัตน์ ตีอินคำ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ไชยรัตน์ ตีอินคำ	
๔	นายพัฒน์ คำนนี	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	พัฒน์ คำนนี	
๕	นางสุภาพ ใจจันทร์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุภาพ ใจจันทร์	
๖	นายสันต์ ศรีสีดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สันต์ ศรีสีดา	
๗	นางชนทอง ดีพิชัย	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ชนทอง ดีพิชัย	
๘	นายสุชาติ ตีสุดหล้า	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุชาติ ตีสุดหล้า	
๙	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	เลขานุการสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	

ผู้ไม่มาประชุม ผู้ขาดประชุม ผู้ลาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมังกร ตีปินตา	นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	มังกร ตีปินตา	
๒	นายสมพงษ์ กันทะ	รองนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	สมพงษ์ กันทะ	
๓	นางเมฆขลา ตีปินตา	รองนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	เมฆขลา ตีปินตา	
๔	นางฉัตรรัตน์ คำเฟื่องฟู	เลขานุการนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ฉัตรรัตน์ คำเฟื่องฟู	
๕	นายประพันธ์ บุญตัน	กำนัน ต.น้ำเกี๋ยน	ประพันธ์ บุญตัน	
๖	นายจิตติกร ลำทะสอน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	จิตติกร ลำทะสอน	
๗	นายคาค ตีสีใส	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	คาค ตีสีใส	
๘	นายปรีชา ตีสม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	ปรีชา ตีสม	
๙	นายผ่อง มหาวงศนันท์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	ผ่อง มหาวงศนันท์	
๑๐	นายอดิสร ศรีจันทร์ดี	ผอ.กองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน	อดิสร ศรีจันทร์ดี	
๑๑	นางสุวลักษณ์ สนทิม	ผอ.กองคลัง อบต.น้ำเกี๋ยน	สุวลักษณ์ สนทิม	
๑๒	นายยศพงษ์ ตีปินตา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	ยศพงษ์ ตีปินตา	
๑๓	นางธัญชนก ศรีทองสุข	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธัญชนก ศรีทองสุข	
๑๔	นายสุนทร ตีปานา	ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน	สุนทร ตีปานา	
๑๕	นางอัญชลี ปันทา	นักวิชาการเงินและบัญชีฯ	อัญชลี ปันทา	
๑๖	นายวิจิต ศรีมูล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	วิจิต ศรีมูล	
๑๗	นายศรรัก รินทร์รัชต์	เจ้าพนักงานพัสดุฯ	ศรรัก รินทร์รัชต์	
๑๘	นายสวาท อานูภาพ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	สวาท อานูภาพ	
๑๙	นายโยธิน ตีปินตา	นายช่างโยธาฯ	โยธิน ตีปินตา	
๒๐	นายศาสตรา สิ้นันตา	ผอ.กองการศึกษาฯ	ศาสตรา สิ้นันตา	
๒๑	นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์	นักทรัพยากรบุคคล	พงษ์พันธ์ สารรัตน์	
๒๒	นางสุภาพร ชินวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุภาพร ชินวงศ์	

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมและเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้มีเรื่องที่จะพิจารณาหลักๆ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปร

ญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ และเรื่องอื่นๆจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประธานสภา

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำเกี๋ยน มีท่านใดพบข้อขัดตกบกพร่องในการบันทึกหรือจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เสนอ

ต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศรัทธา

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯ

งดออกเสียง

ประธานสภา

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ และได้หารือว่ารายงานบันทึกการประชุมดังกล่าวมี

ข้อความตอนใด หรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาเผยแพร่

ประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึง

ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้หรือไม่เพียงใด โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียก

มือขึ้นพันศรัทธา

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯ

งดออกเสียง

ประธานสภา

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและได้ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน

และเข้าสู่วาระต่อไป

๓.๑ ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

**วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ**

ประธานสภา

แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในชั้นแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮินได้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้เสนอคำแปรญัตติที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาในชั้นแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

นายกัณหา ธนะวงศ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งต่อท่านประธานสภาฯ และที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลังจากที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการแล้ว ขอเรียนว่า คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการพิจารณาโดยละเอียดทุกหัวข้อในเบื้องต้นยังไม่พบข้อบกพร่อง ในตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณาได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา ปรากฏว่าในระหว่างที่มีการพิจารณานั้นไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการโดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอสงวนความเห็นและขอสงวนคำแปรญัตติแต่อย่างใดจึงได้นำเรียนต่อท่านประธานสภาฯทราบส่วนหนึ่งแล้วเพื่อดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

ประธานสภาฯ

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน และขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายมังกร ตีปินตา

กล่าวกับท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาเพื่อใช้ในการบริหารกิจการของ อบต.น้ำเกีฮิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในวาระนี้จะได้นำเรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งโดยขออนุญาตให้นางธัชชนก ศรีทองสุข หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน

ประธานสภาฯ

นางธัชชนก ศรีทองสุข

อนุญาตให้ชี้แจงแทนได้  
ได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมทราบอย่างละเอียดจนครบทุกรายการสรุปได้ดังนี้

**งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท**

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป	ตั้งไว้	๗,๔๗๐,๗๒๐	บาท
๒. แผนงานบริหารงานคลัง	ตั้งไว้	๒,๓๒๕,๙๘๐	บาท
๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ตั้งไว้	๒๓๕,๐๐๐	บาท
๔. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ตั้งไว้	๒,๐๗๙,๑๔๐	บาท
๕. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ตั้งไว้	๑,๑๑๖,๑๖๐	บาท

๖. แผนงานสาธารณสุข	ตั้งไว้	๑๖๕,๐๐๐	บาท
๗. แผนงานเคหะและชุมชน	ตั้งไว้	๑,๔๘๔,๙๒๐	บาท
๘. แผนงานไฟฟ้าและถนน	ตั้งไว้	๒,๖๑๗,๐๐๐	บาท
๙. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ตั้งไว้	๒๙๕,๐๐๐	บาท
๑๐. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ตั้งไว้	๔๑๘,๐๐๐	บาท
๑๑. แผนงานเกษตร	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๑๒. แผนงานงบกลาง	ตั้งไว้	๖,๔๙๒,๕๒๐	บาท

**ประธานสภา** แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการแปรรูปตราตั้งข้อบัญญัติได้แถลงผลการพิจารณา และทางฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น เนื่องจากการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากันโดยละเอียดรอบคอบ ถึงแม้ในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปตราตั้งจะไม่มีท่านใดเสนอคำขอแปรญัตติก็ตาม ในวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อทักท้วงหรือสงสัยจะสอบถามอีกก็ขอเชิญ

**ที่ประชุม** ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม

**ประธานสภา** กล่าวกับที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการแปรรูปตราตั้งและผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียดแล้วไม่มีท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม ก็ถือว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว ดังนั้นจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพื้นศีรษะ

**ที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง เห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ

**ประธานสภา** ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป คือวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

### วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

**ประธานสภา** ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ว่าที่ประชุมจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเกียน หรือไม่โดยจะไม่มีกรอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพื้นศีรษะ

**ที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนต่อไป

**ประธานสภา** ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและจะได้นำเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ให้ท่าน

**ที่ประชุม** นายอำเภอเพียงพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป  
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔	<b>ญัตติเพื่อพิจารณา</b>
	<b>๔.๑ การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ</b>
ประธานสภา	แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายก อบต.	กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ เป็นงบลงทุนในด้านครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจะต้องอาศัยอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขออนุญาตต่อท่านประธานสภาขอให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้เสนอรายละเอียดแทนที่ละรายการตามลำดับ
ประธานสภา	อนุญาตให้ดำเนินการได้
นางธัญชนก ศรีทองสุข	แจ้งรายละเอียดรายดังนี้
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)	<b>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</b>
	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ ๒,๑๐๕,๗๖๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จำนวน ๕๔๗,๙๖๐ บาท โดยขอเสนอให้พิจารณาโอนลดในครั้งนี้ จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดมีรายละเอียดดังนี้
	๔.๑.๑ โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตั้งเพิ่มไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท
	งบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัด งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งเพิ่มไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
	<ul style="list-style-type: none"><li>-เป็นกล้องคอมแพค(Compact Digital Camera)</li><li>-ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor)</li><li>-มีระบบแฟลชในตัว</li><li>-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน</li><li>-สามารถถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้</li><li>-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง</li></ul>
	ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๑๒๕ รายละเอียดตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว
ประธานสภา	ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาตามที่ตัวแทนผู้บริหารเสนอมา และสอบถามว่ามีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันสี่ระ
ที่ประชุม	มีมติอนุมัติตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภางดออกเสียง
ประธานสภา	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและแจ้งให้เจ้าของเรื่องเสนอรายละเอียดรายการต่อไป

นายศาสตรา ลินันตา  
(ผอ.กองการศึกษาฯ)

แจ้งรายละเอียดรายดังนี้

**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

-จัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท - ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(๕๔๑๐๑๐๐)ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ปรากฏในแผนพัฒนา ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑)หน้า ๖๐ มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยขอเสนอให้พิจารณาโอนลดในครั้งนี้นี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๒ โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตั้งเพิ่มไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

-ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(๕๔๑๐๑๐๐)ตั้งเพิ่มไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ ถัง ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๑๒๖ เนื่องจากได้จัดหาถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสแล้วไม่สามารถจัดหาได้ ไม่มีจำหน่ายแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้ จึงได้ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่ได้ นำเรียนรายละเอียดแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาตามที่ตัวแทนผู้บริหารเสนอมา และสอบถามว่ามีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพื้นศีรษะ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มีมติอนุมัติตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯออกเสียงได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป

**๔.๒ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มเติม**

ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา  
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ

**๕.๑ เรื่องจากผู้บริหาร**

แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะเป็นญัตติอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆตามลำดับขอเชิญทางผู้บริหาร  
ก่อนแล้วจะเป็นของส่วนอื่นๆต่อไป

นายก อบต.

กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑.การก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยของเพียร พรหมจันท์ บ้านหมู่ที่ ๓ ตามที่ได้รับงบประมาณจาก  
กาชาดจังหวัดน่านโดยทางกองช่างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนร่วมกับเจ้าหน้าที่  
อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอภูเพียงและผู้นำกับประชาชนบ้านต้นกอกหมู่ที่ ๓ ได้ร่วมกันดำเนินการ  
มาขณะนี้งบประมาณที่ได้รับมา ๓๐,๐๐๐ บาทนำไปซื้อวัสดุมาก่อสร้างนั้นได้หมดลงแล้วทางอำเภอ  
เพียงได้สมทบงบประมาณมาอีกจำนวนหนึ่งก็หมดลงแล้วเช่นกันแต่

การก่อสร้างปรับปรุงบ้านก็ยังไม่แล้วเสร็จเหลืออีกไม่มากทางเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีรายได้น้อยก็ไม่มีงบประมาณจะดำเนินการต่อจึงได้ขอรับความช่วยเหลือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนซึ่งจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

### ๕.๒ เรื่องจากส่วนราชการอื่นและเรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอให้แจ้งได้ในวาระนี้เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านพร้อมกับกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา

๑๒.๑๕ น.

การประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมไม่ได้กำหนด

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

สมพงษ์ กันทะ ประธานคณะกรรมการ  
(นายสมพงษ์ กันทะ)

พัฒน์ คำนนฐี กรรมการ  
(นายพัฒน์ คำนนฐี)

ไชยรัตน์ ดีอินคำ กรรมการ  
(นายไชยรัตน์ ดีอินคำ)

ชั้นทอง ดีพิชัย กรรมการและเลขานุการฯ  
(นางชั้นทอง ดีพิชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ยงยุทธ ดีคำวงศ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายยงยุทธ ดีคำวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัด อบต.น้ำเกี๋ยน